

# VPBank hậu thuẫn cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu

20:34 31/12/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Tại VPBank, doanh nghiệp có thể chuyển, nhận ngoại tệ tại bất cứ đâu và có thể thực hiện giao dịch thông qua dịch vụ TTR online mà không phải ra ngân hàng, điều này đem lại rất nhiều lợi ích khi doanh nghiệp làm ăn với các đối tác chênh lệch múi giờ hành chính.**

Thời điểm cuối năm luôn là thời điểm nước rút của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Doanh thu giai đoạn này nếu làm tốt có thể bằng thậm chí nhiều hơn doanh thu của vài tháng cộng lại. Chính vì vậy, đây là giai đoạn mà các doanh nghiệp cần được hỗ trợ hơn bao giờ hết. Các ngân hàng, đặc biệt là VPBank, luôn thấu hiểu điều này nên bung ra rất nhiều sản phẩm ưu đãi, trợ lực cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Nhu cầu sử dụng các sản phẩm tài chính của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu xoay quanh các sản phẩm như chuyển, nhận tiền ngoại tệ, chiết khấu bộ chứng từ hàng xuất ...Tại VPBank, doanh nghiệp có thể chuyển, nhận ngoại tệ tại bất cứ đâu và có thể thực hiện giao dịch thông qua dịch vụ TTR online mà không phải ra ngân hàng, điều này đem lại rất nhiều lợi ích khi doanh nghiệp làm ăn với các đối tác chênh lệch múi giờ hành chính.

Theo đó, doanh nghiệp hoàn toàn có thể chủ động thao tác trên hệ thống trực tuyến của VPBank, từ khâu tải lên (upload) các hồ sơ cần thiết, đến theo dõi trạng thái xử lý giao dịch theo thời gian thực (real-time) và nhận thông báo qua tin nhắn SMS ngay khi giao dịch thành công.

Các bước phức tạp và cần nhiều thời gian chờ đợi tại quầy như trước đây giờ thu gọn lại trong vài thao tác giúp doanh nghiệp giảm thiểu được nguồn lực đáng kể do được hưởng chính sách miễn 100% phí chuyển tiền trực tuyến và điện phí... Các loại ngoại tệ phổ biến đều có thể giao dịch trực tuyến như: USD, EUR, GBP, JPY, SGD, AUD, CAD, điều này đáp ứng tới gần 100% nhu cầu của doanh nghiệp xuất nhập khẩu.



# Ưu đãi tối đa Xuất nhập khẩu Vươn xa

Cấp vốn tín chấp  
lãi suất cạnh tranh đến  
**5 tỷ đồng**

Miễn phí TTR Online  
và ưu đãi tới  
**100 điểm FX**

Chính sách tài trợ  
 XK trước giao hàng  
**hấp dẫn**

*VPBank hậu thuẫn cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.*

Điều khiến doanh nghiệp cảm thấy hài lòng khi sử dụng tính năng chuyển, nhận ngoại tệ trực tuyến của VPBank đó là không cần bổ sung chứng từ gốc sau khi giao dịch thành công. Tỷ giá ngoại tệ không những luôn ở mức cạnh tranh, mà còn được điều chỉnh dựa trên quy mô giao dịch cũng như điểm tín dụng của doanh nghiệp.

Với dịch vụ chiết khấu bộ chứng từ theo L/C xuất khẩu, tại VPBank, doanh nghiệp được “yểm trợ” từ A đến Z. Từ việc được ngân hàng ứng trước tiền cho lô hàng ngay khi có hợp đồng xuất khẩu, đến việc nhận được tỷ lệ chiết khấu nằm trong top cao nhất thị trường, thời gian chiết khấu dài với phí và lãi suất cạnh tranh. Thời gian xử lý chỉ gói gọn trong vòng 4 tiếng, kể từ khi nhận đủ bộ hồ sơ cho đến khi doanh nghiệp được giải ngân.

Bên cạnh hai sản phẩm chủ lực rất được các doanh nghiệp ưa chuộng nói trên, VPBank còn tiếp sức doanh nghiệp xuất nhập khẩu về nguồn vốn không cần tài sản bảo đảm, hạn mức đến 5 tỷ đồng, quy trình giản lược thông qua kênh online, đặc biệt có chính sách ưu đãi hơn so với các doanh nghiệp thông thường, lãi suất ở mức cạnh tranh trên thị trường chỉ từ 5,5%/năm. Đặc biệt,

VPBank ưu tiên hỗ trợ cho các doanh nghiệp xuất khẩu các sản phẩm đặc thù như cà phê, gạo, nhựa, thép, gỗ, dệt may, dược và thiết bị y tế...

Doanh nghiệp cũng có thể tận dụng sản phẩm tài trợ xuất khẩu trước giao hàng theo LC xuất khẩu của VPBank với tỷ lệ tài trợ lên tới 80% giá trị LC xuất khẩu, tài sản bảo đảm là quyền đòi nợ từ hợp đồng xuất khẩu có phương thức thanh toán là LC. Các chính sách này giúp doanh nghiệp giảm bớt áp lực tài chính để chuyên tâm vào các hoạt động kinh doanh và giao thương.

Đặc biệt, VPBank vừa cho ra mắt sản phẩm tiên phong trên thị trường dành cho mảng xuất nhập khẩu, đó là tài trợ xuất khẩu trước giao hàng, hướng đến phân khúc doanh nghiệp siêu nhỏ. Đây cũng là đối tượng khó tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ xuất nhập khẩu bởi các ràng buộc về điều kiện thời gian hoạt động, có tài sản bảo đảm, cũng như thỏa tiêu chí về doanh thu/lợi nhuận năm gần nhất.

Với sản phẩm tài trợ xuất khẩu trước giao hàng, VPBank sẵn sàng hỗ trợ cả những doanh nghiệp mới thành lập từ 6 tháng, không có hoặc thiếu tài sản bảo đảm. Theo đó, hạn mức tối đa mà doanh nghiệp có thể nhận là 5 tỷ đồng nếu doanh nghiệp có phương án vừa nhận tài trợ tín chấp kết hợp với thế chấp.

Riêng với doanh nghiệp không có tài sản bảo đảm thì có thể nhận tài trợ lên đến 1,5 tỷ đồng, doanh nghiệp chỉ cần chứng minh phương án kinh doanh và năng lực tài chính để nhận mức tài trợ phù hợp. Với sự đồng hành nhiều năm cùng doanh nghiệp, sản phẩm này một lần nữa thể hiện sự thấu hiểu của VPBank trước những khó khăn, cản trở để có những giải pháp tháo gỡ kịp thời và hiệu quả.

Công ty xuất khẩu ván bóc của anh Minh Luân ở Hà Nội có nhiều lô hàng được các đối tác nhập khẩu ở nước ngoài ký hợp đồng mua hàng và mở LC cho công ty anh, nhưng vì thời gian thành lập công ty của anh mới chỉ 9 tháng, công ty cũng không còn tài sản để thế chấp vì đã dùng cho các đơn hàng trước, nên đi khắp các ngân hàng thì chưa có chỗ nào nhận hỗ trợ cấp vốn để anh thu mua nguyên vật liệu đầu vào, gia công nguồn hàng. Trước nguy cơ giảm uy tín với đối tác và khả năng mất luôn đơn hàng, anh Luân vừa đau đầu vừa tiếc nuối. Cuối cùng, khi tìm đến ngân hàng VPBank, anh được tư vấn trúng giải pháp mình cần, mọi chướng ngại của anh Luân đã được gỡ bỏ.

“Tôi cũng không ngờ VPBank lại có chính sách hỗ trợ vốn linh hoạt và hợp lý cho doanh nghiệp như vậy, không chỉ nói lỏng về điều kiện nhận vốn mà quy trình thủ tục xử lý cũng rất nhanh gọn.

Trong 2 ngày kể từ khi cung cấp đầy đủ hồ sơ chứng từ và nhận hạn mức chính thức thì tôi đã được

giải ngân. Điều này giúp tôi nhanh chóng xử lý đơn hàng, cũng có nghĩa là tôi kịp giao hàng đúng cam kết và giữ được mối làm ăn cho các thương vụ tiếp theo. Với tôi thì VPBank chính là vị cứu tinh của năm”, anh Luân chia sẻ.

Theo đại diện lãnh đạo VPBank, thị trường xuất nhập khẩu cuối năm có nhiều triển vọng và điểm sáng. Theo đó, sự tiếp sức của ngành ngân hàng đối với doanh nghiệp là hết sức cần thiết trong giai đoạn này. Với hành động cụ thể của các ngân hàng thương mại nói chung và VPBank nói riêng, doanh nghiệp xuất nhập khẩu sẽ có thêm lực đẩy mới để tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, các chính sách trợ lực để vững vàng lấy đà tăng trưởng vào năm 2025.

Doanh nghiệp quan tâm đến các sản phẩm, dịch vụ của VPBank có thể truy cập

<https://www.vpbank.com.vn/doanh-nghiep-vua-va-nho/tai-tro-thuong-mai-chi-tiet> hoặc gọi tới số tổng đài 1900 234 568 để được tư vấn cụ thể.

**Bảo Châu**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/vpbank-hau-thuan-cho-cac-doanh-nghiep-xuat-nhap-khau>